



รางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๓๓

นายบุญทัน ฉลวยศรี

ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาที่ทำหน้าที่บริการทางวิชาการ

นายบุญทัน ฉลวยศรี เกิดเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๗๔ อายุ ๕๗ ปี วุฒิ กศ.บ. สาขาประถมศึกษา จากวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร และ M.S. in Education (บริหารการศึกษา) จาก Kansas State Teachers College สหรัฐอเมริกา เริ่มรับราชการครั้งแรกในตำแหน่งครูจัตวา ๒ ที่โรงเรียนอานาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๕ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๔ จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลาในการเป็นผู้บริหาร ๑๐ ปี

นายบุญทัน เป็นผู้ที่มีความยุติธรรม เป็นนักปกครองที่ยึดหลักประชาธิปไตย มีไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เป็นผู้เสียสละทั้งกำลังกาย กำลังใจ และกำลังทรัพย์บางส่วน ให้แก่ราชการเสมอมา มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและงานที่ได้รับผิดชอบอยู่ เป็นทั้งนักคิดและนักปฏิบัติที่มีความคิดริเริ่ม และแนวคิดใหม่ ๆ ในการดำเนินงาน ตลอดจนแก้ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่โดยไม่ย่อท้อ ยังให้เกิดผลดีต่อทางราชการเป็นอย่างยิ่ง เป็นผู้หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนางานและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ อีกทั้งยังสนับสนุนเพื่อนร่วมงานให้มีความรู้ความสามารถเพื่อนำมาพัฒนางานในหน้าที่ของตนจนประสบผลสำเร็จต่อส่วนตัวและส่วนรวม

เนื่องจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศนอ.) “ศ.อ.ศ.อ.” จังหวัดอุบลราชธานี เป็นศูนย์วิชาการมีหน้าที่ผลิตสื่อการสอนสำหรับมอบให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ๑๗ แห่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีขอบข่ายของงานที่กว้างและสำคัญมาก จึงทำให้การบริหารงานต้องกระจายอำนาจการบังคับบัญชาออกไปตามลำดับชั้น ใช้การบริหารงานเชิงระบบ มีการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อรับทราบนโยบายการดำเนินงาน เป็นผู้นำและวางแนวคิดในการพัฒนางาน คิดค้นและสรรหาแนวคิดใหม่ ๆ ในการศึกษา เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิชาการและงานด้านบริหาร ทำให้เป็นการสะดวกและประหยัดงบประมาณ เช่น ริเริ่มการแบ่งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นกลุ่มศูนย์ ทำให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน ซึ่งแนวคิดกลุ่มศูนย์นี้ได้มีการนำไปใช้ในการพัฒนากิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนภาคอื่น ๆ ในเวลาต่อมา

ในด้านการพัฒนาชุมชนได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนผลิตสื่อเสริมทางด้านวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน เช่น หนังสือพิมพ์เสริมภูมิ หนังสือพิมพ์เสริมถิ่นไต่บ้าน วารสารศูนย์อีสาน แผ่นเรียนสคช. นอกจากนี้ได้ร่วมวางแผนจัดการศึกษานอกระบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวิทยากรบรรยายแนวทางการจัดการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับที่ ๓ - ๔ ให้ความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชนเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม สนับสนุนนโยบายรัฐบาล อาทิเช่น โครงการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือแหล่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผลของโครงการทำให้เป็นภาคแรกที่ทุกจังหวัดปลอดผู้ไม่รู้หนังสือ จนทำให้ได้รับรางวัลนอมาจากองค์การยูเนสโก นอกจากนี้ยังเป็นผู้อำนวยการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก UNDP เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสานให้อยู่ดีมีสุข โครงการพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียนสำหรับสตรี ซึ่งหลาย ๆ โครงการเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ตามนโยบายของรัฐ

จากความรู้ความสามารถในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารที่มีความตั้งใจและอุทิศตน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของวงการศึกษานอกโรงเรียนทำให้ได้รับโล่รางวัลสมาชิกคุรุสภาดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๓๓ จึงนับได้ว่า นายบุญทัน ฉลวยศรี เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัลคุรุสภา ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาที่ทำหน้าที่บริหารทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๓๓

ที่มาข้อมูล สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. (๒๕๓๔). **คุรุดีคุรุสภา ๒๕๓๒-๒๕๓๓**. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, หน้า ๔๘-๕๑.